

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแกว่งตัวแคบ หลังซิมซบปัจจัยลบจากเกาหลี-ยุโรปไปแล้ว

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบ หลังจากการเงินบาทรวมถึงสกุลเงินต่างประเทศอื่น ๆ มีการซิมซบปัจจัยลบเรื่องความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี และความไม่แน่นอนในการแก้ปัญหาหนี้ของไอร์แลนด์ไปพอสมควรแล้ว

*ยูโรอ่อนลงแตะระดับต่ำสุดรอบ 2 เดือน ในการซื้อขายที่ตลาดเอเชียเข้านี้ โดยมีแนวโน้มว่าจะอ่อนลงมากขึ้น ขณะที่วิกฤติหนี้ยุโรปโซน และสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากขึ้นในคาบสมุทรเกาหลี หนุนดอลลาร์

*นายกรัฐมนตรีของเยอรมนี กล่าวว่า ยูโรอยู่ใน "สถานการณ์ที่เลวร้ายมาก" ขณะที่สหภาพยุโรปเรียกร้องให้ไอร์แลนด์ ใช้งบประมาณแบบรัดเข็มขัดก่อนเวลา เพื่อให้ได้เงินกู้จากสหภาพยุโรป(อียู) และไอเอ็มเอฟ หลังจากที่เกิดวิกฤตการณ์เมื่อถึงรุนแรงขึ้น ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือทางการเงิน

*ขณะเดียวกัน สถานการณ์ในเอเชียเหนือตึงเครียดขึ้น หลังจากเกาหลีเหนือได้ยิงกระสุนปืนใหญ่หลายนัด เข้าใส่เกาะยอนเปียงของเกาหลีใต้เมื่อวานนี้ ทำให้เกาหลีใต้ออกมาเตือนเรื่อง "การตอบโต้ครั้งใหญ่" ถ้าเกาหลีเหนือดำเนินมาตรการเชิงรุกมากขึ้น

*สกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์อ่อนค่าลง จากการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพิ่มขึ้น โดยดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงมาที่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 สัปดาห์ ส่วนดอลลาร์นิวซีแลนด์ ร่วงลงมาแตะระดับต่ำสุด นับตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.

*นักลงทุนกำลังจับตาดูว่า ปฏิกริยาของตลาดหุ้นเอเชียว่าเป็นอย่างไร ซึ่งหากมีการร่วงลงอีก จะทำให้เยนและดอลลาร์ได้รับแรงหนุน

*09.07 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.04/08 จาก 30.03/07 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.04/09 จาก 30.04/07 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 83.21/22 จาก 83.17 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3397/99 จาก 1.3373 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"เรื่องเกาหลี ก็เหมือนว่าตลาดจะ absorb ไปเกือบหมดแล้ว เรื่องไอร์แลนด์ ก็เหมือนกัน เพราะดูตัวยุโรปก็เริ่ม recover ได้ ช่วงนี้อาจจะเป็นไปตามข่าวที่เข้ามา ก็คงต้องคอยดูเป็นระยะ" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทช่วงเข้านี้ยังไม่เคลื่อนไหวมากนัก หลังจากตลาดเงินทั่วโลก ซิมซบปัจจัยลบเรื่องความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี กับความไม่แน่นอนของการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ไอร์แลนด์ ไปพอสมควรแล้ว

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

อย่างไรก็ตาม ศิลเลอร์มองว่า เงินบาทและสกุลเงินภูมิภาคในระยะสั้นจะมีความอ่อนไหวต่อกระแสข่าวที่เข้ามาค่อนข้างมาก จึงต้องคอยติดตามข่าวที่เกิดขึ้นในตลาดอย่างใกล้ชิด โดยมองกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ ไว้ที่ 30.00-30.10

Source: Bisnews

***อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร มีใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า**
ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้